
ตรังหนุนเกษตรกรปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 

 นายสามารถ ลักขณา เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวดัตรัง นอกจากจะมียางพาราเป็นพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญแล้ว ทางจังหวัดยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ๆ ขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ใช้ที่ดินว่างเปล่าในแปลง

ยางพาราที่เพ่ิงปลูกใหม่ของชาวบ้านใกล้เคียง ใช้ปลูกต้นมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ปลอดสารพิษ และเป็นมะละกอ

สายพันธุ์ใหม่ โดยได้ขยายการปลูกใน 3 หมู่บ้านรวม 30 ไร่ หรือประมาณ 4,000 ต้น สามารถเก็บผลผลิตส่ง

ขายให้กับลูกค้าทั้งในจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และประเทศสิงคโปร์อาทิตย์ละไม่ต่ ากว่า 2 ตัน หรือวันละกว่า 

2,000 บาท เฉลี่ยปีละกว่าล้านบาท 

 เกษตรจังหวัดตรัง ได้กล่าวต่อไปว่า ส าหรับมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย รสหวานหอม 

กรอบเนื้อแน่นและทนทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ ได้ดีกว่ามะละกอพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งหลังปลูกประมาณ 8 เดือน 

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 

มะละกอจะให้ผลผลิตต้นละไม่ต่ ากว่า 30-50 ลูกราคาขายกิโลกรัมละ 40 บาท ขณะนี้เกษตรกรได้มีการขยาย

พ้ืนที่ปลูกไปอีกหลายสิบไร่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยกลุ่มเกษตรกรเล็งขยายพ้ืนที่

ปลูกให้เพิ่มมากขึ้นและตั้งเป้าจะจ าหน่ายต้นกล้ามะละกอสายพันธุ์นี้ในต้นปีหน้า เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้

น าไปเพาะปลูกสร้างรายได้เสริม เนื่องจากยังมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าต่อไปจะ

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในขณะนี้  

 ทางด้าน นายวิรัตน์ นุ่นสง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 34 หมู่ที ่1 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา เจ้าของแปลง

ปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ใน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา กล่าวว่า ตนเป็นคนแรกที่น ามะละกอสายพันธุ์ดังกล่าวมา

ปลูกในจังหวัดตรัง เนื่องจากเห็นว่า เป็นมะละกอที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่น เป็นพันธุ์ที่ดีรสชาติหวานหอมกรอบและ

เนื้อแน่น ต้านทานโรคได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครั้งแรกได้ทดลองปลูกจ านวน 

250 ต้น เมื่อปี 2548 แต่หลังได้ผลดีจึงขยายการปลูกเพ่ิมข้ึน โดยตนได้ส่งออกมะละกออาทิตย์ละ 2 ตัน แต่ก็

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ตนได้ท าการขยายพื้นที่ปลูกแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ 

นอกจากนี้ยังมีคนมาศึกษาดูงานอีกเป็นจ านวนมาก โดยตนพร้อมจะให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรราย

อ่ืน ๆ น าไปปลูกเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายต่อไป 


